



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

ยกเลิก

ส่วนราชการ กรมปศุสัตว์ (กองคลัง โทร. ๐ ๒๖๕๓ ๔๔๔๔ ต่อ ๑๖๔๒)

ที่ กษ ๐๖๐๓/ว ๑๕๗๙๕ วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๓

เรื่อง การจ้างเอกชนดำเนินงาน

เรียน หัวหน้าหน่วยงานสังกัดกรมปศุสัตว์

ตามหนังสือกองคลังด่วนที่สุด ที่ กษ ๐๖๐๓/๑๖๕๕ ลงวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๓ แจ้งเวียนหน่วยงานสังกัดกรมปศุสัตว์เพื่อทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด เรื่องการจ้างเอกชนดำเนินงานตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนมาก ที่ กค ๐๔๐๖.๔/ว ๖๗ ลงวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๓ ซึ่งแจ้งหลักเกณฑ์การจ้างเอกชนดำเนินงานในลักษณะการจ้างบุคคลธรรมดา ให้หัวหน้าส่วนราชการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย ดำเนินการจ้างเอกชนดำเนินงานเฉพาะ โครงการ หรือเฉพาะครั้งคราวที่มีความจำเป็น เพื่อเสริมการปฏิบัติงานในหน้าที่ปกติของส่วนราชการเท่านั้น โดยไม่ต้องทำข้อตกลงการจ้างหรือสัญญาการจ้างเต็มปีงบประมาณ และมีให้ทำข้อตกลงการจ้างหรือสัญญาการจ้างในลักษณะต่อเนื่อง นั้น

เนื่องจากในการประชุมหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เรื่องการจ้างเอกชนดำเนินงาน ในลักษณะบุคคลธรรมดา โดยท่านอธิบดีกรมปศุสัตว์เป็นประธาน เมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๓ ณ ห้องประชุม ๑ ประธานได้สั่งการเกี่ยวกับการดำเนินการจ้างเอกชนดำเนินงาน ซึ่งใช้เงินจากเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๕๔ (งบปกติ) ดังนี้

๑. ให้ชะลอการจ้างเอกชนดำเนินงานในลักษณะบุคคลธรรมดาไว้ก่อน เนื่องจากหลักเกณฑ์การจ้างเอกชนดำเนินงานข้อ ๑.๑ มิให้ทำข้อตกลงการจ้างหรือสัญญาการจ้างในลักษณะต่อเนื่อง

๒. การจ้างเอกชนดำเนินงานนอกเหนือจากบุคคลธรรมดา (จ้างจากบริษัท , ห้าง , ร้าน) ให้ดำเนินการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยจะทำข้อตกลงการจ้างหรือสัญญาการจ้างได้ต่อเมื่อได้รับการ โอนเงินผ่านระบบ GFMS และพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ ประกาศใช้แล้ว สำหรับหน่วยงานที่มีความจำเป็นต้องจ้างต่อเนื่องไปในปีงบประมาณใหม่ ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) ๐๔๐๘.๔/ว ๒๓๒ ลงวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๔๘ โดยการจ้างต่อเนื่องไปในปีงบประมาณใหม่ภายหลังจากสัญญาเดิมสิ้นสุดลงกับผู้รับจ้างรายเดิมหรือรายใหม่ แล้วแต่กรณี ซึ่งหน่วยงานได้ดำเนินการจัดหาไว้แล้ว แต่ไม่สามารถลงนามในสัญญาได้ทันภายในวันที่ ๑ ตุลาคม อันเนื่องมาจากพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปียังไม่มีผลใช้บังคับ หรือมีผลใช้บังคับแล้วแต่สำนักงบประมาณยังอนุมัติเงินประจำงวดให้ไม่ทันภายในวันที่ ๑ ตุลาคมของปีงบประมาณใหม่ ให้สัญญาจ้างมีผลย้อนหลังไปตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม อันเป็นวันเริ่มต้นปีงบประมาณ หรือวันที่มีการจ้างจริงแล้วแต่กรณี

จึงเรียนมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติ

(นายจิระ สรวิตร)

ผู้เชี่ยวชาญด้านมาตรฐานการปศุสัตว์ระหว่างประเทศ
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมปศุสัตว์